



ขอให้อี้อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
ลากทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ประกาศเจตนารมณ์สุจริต ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิ มนุษยชนและศักดิ์ศรี ของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง นายสมเจตน์ ไวสารกิจ สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ดังนี้

1. “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉางใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันและร่วมสร้าง วัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่เพิกเฉยและไม่ยอมอดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน

2. ประกาศ “แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. 2564” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาป้องกันการรับสินบน ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่

3. ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสังคมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉางที่ปลอดจากการทุจริตและ ประพฤติมิชอบรวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กร ที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์

